

ข้อกำหนด การปรับ ผ่อนคลายมาตรการกักกัน เพื่อการใช้ชีวิตประจำวันสู่ภาวะปกติ ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.~)

กฎการป้องกันการแพร่ระบาดขั้นพื้นฐาน		
<p>· ประชาสัมพันธ์ แนะนำ กฎระเบียบ การป้องกันการแพร่ระบาดของ โรค</p> <p>· การบริหารจัดการ ด้านการป้อง กันการแพร่ระบาดของโรค</p>	<p>· การจัดการรายชื่อผู้เข้าออก (รายการเข้า / ออกทางอิเล็กทรอนิกส์, การโทรระบบป้องกันความปลอ ดภัย เป็นต้น)</p> <p>· ระบายอากาศ เป็นระยะอย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง</p>	<p>· สวมหน้ากากอนามัย ในบ้าน</p> <p>· ซ้ำเชื้อมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน</p>

ชื่อสถานที่	กฎการป้องกันการแพร่ระบาด
<p>▲สถานบันเทิง(5ประเภท) ▲โคล่าเธค· สถานที่เต้นรำ</p>	<p>· (เวลาทำการ) ถึง 24 น. · (ความหนาแน่น) ไม่จำกัด · (กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้) ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว · (การดื่มหรือทานอาหาร) มีข้อจำกัดไม่สามารถทำได้ · บังคับใช้ (ใบรับรองการฉีดวัคซีน, การตรวจสอบเสียง)</p>
<p>▲สถานที่ฝึกร้องเพลง(เทรีย ญ) ▲ธุรกิจห้องอาบน้ำรวม ▲สนามกีฬาในร่ม ▲แข่งจักรยาน แข่งเรือส นามแข่งม้า ▲คาสีโน</p>	<p>· (เวลาทำการ) ไม่จำกัด · (ความหนาแน่น) ไม่จำกัด · (กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้) ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว เป็นต้น · (การดื่มหรือทานอาหาร) มีข้อจำกัดไม่สามารถทำได้ · บังคับใช้ (ใบรับรองการฉีดวัคซีน, การตรวจสอบเสียง) · * (สนามกีฬาในร่ม) สามารถใช้ห้องอาบน้ำได้, ยกเลิกการจำกัดความเร็วของดนตรี ความเร็วลู่วิ่ง ฯลฯ ช่วงระยะเวลาควบคุม ตรวจสอบใบรับรองการฉีดวัคซีนและตรวจสอบเสียง 2 สัปดาห์ (1 สัปดาห์ สำหรับ สถานอำนวยความสะดวกอื่น ๆ)</p>
<p>▲ร้านอาหาร·ร้านกาแฟ</p>	<p>(เวลาทำการ) ไม่จำกัด · (ความหนาแน่น) เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ 1m. หรือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ ห รีอ ติดตั้งพาร์ติชันกันที่โต๊ะ · (กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้) ไม่มีข้อจำกัด (สูงสุด 4คนสำหรับผู้ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ) (การดื่มและทานอาหาร) ได้ · ไม่ใช่ (ใบรับรองการฉีดวัคซีน, การตรวจสอบเสียง)</p>
<p>▲โรงภาพยนตร์· โรงละคร</p>	<p>· (เวลาทำการ) ไม่จำกัด (ความหนาแน่น) เว้นช่องว่างระยะห่าง ผู้ที่ไปด้วยกันหนึ่งช่อง *ยกเลิกการเว้นระยะห่าง เฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว · (กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้) ไม่จำกัด · (การดื่มและทานอาหาร) มีข้อจำกัดไม่สามารถทำได้ ※(โรงภาพยนตร์) กินดื่มได้เฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว · ไม่ใช่ (ใบรับรองการฉีดวัคซีนและ การตรวจสอบเสียง)</p>
<p>▲สนามแข่งกีฬา (ชม)</p>	<p>· (เวลาทำการ) ไม่จำกัด (ความหนาแน่น) 50%ของความจุจำนวนคน ※ยกเลิก ข้อจำกัดความจุ จำนวนคน เฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว ฯลฯ (กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้) ไม่มีข้อจำกัด · (การดื่มและทานอาหาร) ไม่สามารถทำได้ *เมื่อมีเฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว ฯลฯ สามารถดื่มและทานอาหารได้ · ไม่ใช่ (ใบรับรองการฉีดวัคซีน, การตรวจสอบเสียง)</p>
<p>▲โรงเรียนกวดวิชาฯ(ห ากไม่มีที่นั่ง) ▲ห้องสนทนาการ·ห้องม ลดี</p>	<p>· (เวลาทำการ) ไม่จำกัด * (โรงเรียนพิเศษ) 1พ.ย.-21 พ.ย. ยังคงใช้มาตรการเดิม มีข้อจำกัดเวลาทำการ ถึง 22น., ยกเลิกข้อจำกัดเวลาทำการ ตั้งแต่ 22 พ.ย. (ความหนาแน่น) สถานที่แจ้ง และได้รับอนุญาต 1คนต่อพื้นที่ 4m</p>

	(กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้) ไม่มีข้อจำกัด (การดื่มและทานอาหาร) มีข้อจำกัดไม่สามารถทำได้ ·ไม่ใช้ (ใบรับรองการฉีดวัคซีน, การตรวจสอบเสียง)
<ul style="list-style-type: none"> ▲สถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง ▲ร้านค้า·มาร์ท·ห้างสรรพสินค้า ▲พิพิธภัณฑ์·หอศิลป์·หอวิทยาศาสตร์ ▲ห้องสมุด 	(เวลาทำการ) ไม่จำกัด ·ความหนาแน่น) ไม่มีข้อจำกัด ·(กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้) ไม่มีข้อจำกัด ·(การดื่มและทานอาหาร) มีข้อจำกัดไม่สามารถทำได้ ·ไม่ใช้ (ใบรับรองการฉีดวัคซีน, การตรวจสอบเสียง)
<ul style="list-style-type: none"> โรงเรียนสอนพิเศษฯลฯ (กรณีที่นั่ง) ▲ห้องอ่านหนังสือ·คาเฟ่ อ่านหนังสือ ▲ห้องPC 	(เวลาทำการ) ไม่จำกัด * (โรงเรียนพิเศษ) 1พ.ย.-21 พ.ย. ยังคงใช้มาตรการเดิม มีข้อจำกัดเวลาทำการ ถึง 22น., ยกเลิกข้อจำกัดเวลาทำการ ตั้งแต่ 22 พ.ย. (ความหนาแน่น) เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหนึ่งที่นั่ง (ยกเลิกกรณีที่มีพาร์ติชันกันระหว่างที่นั่ง) * (โรงเรียนสอนพิเศษ) ถึงแม้จะมีที่กันระหว่างที่นั่ง ก็ยังต้องเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหนึ่งที่นั่งเหมือนเดิม *ยกเลิกการจำกัดจำนวนคน เฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว (ยกเว้นโรงเรียนสอนพิเศษและห้องอ่านหนังสือ) ·(กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้) ไม่มีข้อจำกัด (การดื่มและทานอาหาร) มีข้อจำกัดไม่สามารถทำได้ * (ห้องPC) หากมีพาร์ติชันกันระหว่างที่นั่งสามารถดื่มและทานอาหารได้ ·ไม่ใช้ (ใบรับรองการฉีดวัคซีน, การยืนยันด้วยเสียง)
▲สวนสนุก·สวนน้ำ	·(เวลาทำการ) ไม่จำกัด ·(ความหนาแน่น) 50%ของความจุจำนวนคน ·(กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้) ไม่มีข้อจำกัด (การดื่มและทานอาหาร) มีข้อจำกัดไม่สามารถทำได้ ·ไม่ใช้ (ใบรับรองการฉีดวัคซีน, การยืนยันด้วยเสียง)
▲งานนิทรรศการ·งานออกร้านแสดงสินค้า	(เวลาทำการ) ไม่จำกัด (ความหนาแน่น) ไม่จำกัด (กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้) เลือกใช้กฎข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ได้ (ไม่อนุญาตให้ใช้แบบผสม) - น้อยกว่า 100 คน ไม่แบ่งสถานะ การฉีดวัคซีน - น้อยกว่า 500คน สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว * กฎเดิมที่มีอยู่ (1คน ต่อพื้นที่ 6 ม. และพนักงานประจำบุธ ต้องผ่านการตรวจยืนยัน PCR เป็นลบ) เลือกใช้ข้อใดข้อหนึ่ง (การดื่มและทานอาหาร) มีข้อจำกัดไม่สามารถทำได้ ·ไม่ใช้ (ใบรับรองการฉีดวัคซีน, การยืนยันด้วยเสียง)
▲การประชุมนานาชาติ·งานวิชาการ	(เวลาทำการ) ไม่จำกัด (ความหนาแน่น) เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหนึ่งช่อง (กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้) เลือกใช้กฎข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ได้ (ไม่อนุญาตให้ใช้แบบผสม) - น้อยกว่า 100 คน ไม่แบ่งสถานะ การฉีดวัคซีน - น้อยกว่า 500คน สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว * (การประชุมนานาชาติ) สามารถเลือกใช้ข้อใดข้อหนึ่ง กฎเดิมที่มีอยู่ (เว้นว่าง 2ที่นั่ง) (การดื่มและทานอาหาร) มีข้อจำกัดไม่สามารถทำได้ ·ไม่ใช้ (ใบรับรองการฉีดวัคซีน, การยืนยันด้วยเสียง)
▲งานแต่งงาน,งานฉลอง ครบรอบฯลฯ,งานศพ	(เวลาทำการ) ไม่จำกัด ·(ความหนาแน่น) สถานที่แจ้งและได้รับ อนุญาต 1คน ต่อพื้นที่ 4m ² , เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ 1mหรือ เว้นช่องว่างหนึ่งช่องหรือติดตั้งพาร์ติชันกัน (กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้) เลือกใช้กฎข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ได้ (ไม่อนุญาตให้ใช้แบบผสม) - น้อยกว่า 100 คน ไม่แบ่งสถานะ การฉีดวัคซีน - น้อยกว่า 500คน สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว

	<p>*(งานแต่งงาน) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้กฎเดิมที่มีอยู่ (49 คน + 201 คนที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว)</p> <p>(การดื่มและทานอาหาร) ได้</p> <p>ไม่ใช้ (ใบรับรองการฉีดวัคซีน, การยืนยันด้วยเสียง)</p>
▲สถานที่ทางศาสนา	<p>·(เวลาทำการ) ไม่จำกัด</p> <p>(ความหนาแน่น) 50%ของความจุจำนวนคน</p> <p>※ ไม่มีข้อจำกัด เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเท่านั้น</p> <p>(กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้) ไม่จำกัด</p> <p>(การดื่มและทานอาหาร) มีข้อจำกัดไม่สามารถทำได้</p> <p>ไม่ใช้ (ใบรับรองการฉีดวัคซีน, การยืนยันด้วยเสียง)</p> <p>(ทั่วไป)ห้ามเปล่งเสียงสวดมนต์ และทำกิจกรรมทางศาสนา อย่างเป็นทางการ (สักการะฯลฯ) มาตรฐานการจัดงานทั่วไป</p> <p>สามารถรวมกลุ่มเล็กๆ ร้องประสานเสียง ทำกิจกรรมได้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเท่านั้น</p>

*ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว เป็นต้น : ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ต้องผ่านการตรวจยืนยัน PCR เป็นลบ (ภายใน 24 ชั่วโมง) ภายใต้อายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายขาด และผู้ที่มีเหตุผลทางด้านสุขภาพที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้

**ห้ามดื่มและทานอาหาร: ยกเว้นน้ำเปล่าและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือ สถานที่ ที่แยก มีพื้นที่ สามารถ กินและดื่มได้ต่างหาก (ร้านอาหารร้านกาแฟฯลฯ)

แปลโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาโทรศัพท์ทานูรี 1577330